

# Không chỉ kích thích lưu thông hàng hóa

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 đã kết thúc song hiệu ứng để lại rất đáng ghi nhận. Không chỉ kích thích lưu thông hàng hóa, hội chợ còn mang đến cơ hội hợp tác, liên kết cho các doanh nghiệp, nông dân và tiếp cận trình độ sản xuất nông nghiệp mới.



Sản phẩm OCOP các địa phương giới thiệu tại hội chợ thu hút nhiều người tham quan, mua sắm.

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm nay có quy mô 400 gian hàng với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp đưa đến hội chợ nhiều chủng loại hàng hóa, trong đó chủ yếu là sản phẩm lúa gạo, cây trồng, rau, củ, quả, nông sản chế biến, sản phẩm làng nghề, hàng may mặc, da giày, đồ trang sức, sản phẩm OCOP và máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp. Ông Hoàng Quốc Việt ở xã Trung An (Vũ Thư) chia sẻ: Hàng hóa đa dạng và giá cả cũng phù hợp nên bà con có nhiều cơ hội để lựa chọn, mua sắm. Năm nay có cả các sản phẩm đặc thù vùng miền trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ đưa về hội chợ, ai đến tham quan, mua sắm cũng đều thích thú.

Điều dễ nhận thấy là các gian hàng hội chợ năm nay được bố trí khoa học, thông thoáng, hàng hóa trưng bày bắt mắt, thuận lợi cho người dân đến tìm hiểu, mua sắm. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) cho biết: Tham gia rất nhiều hội chợ trong nước nhưng về Thái Bình lần này tôi thấy công tác tổ chức hội chợ rất chu đáo và hấp dẫn. Trong 6 ngày hội chợ, người dân đến tham quan, mua sắm luôn tấp nập; trung bình mỗi ngày chúng tôi bán được trên 200 sản phẩm. Đây là cơ hội thuận lợi để chúng tôi



Máy nông nghiệp trưng bày tại hội chợ.

bán hàng đồng thời quảng bá sản phẩm, thương hiệu của HTX đến với người tiêu dùng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không riêng HTX Nông nghiệp Tân Thành, gần 300 doanh nghiệp tham gia hội chợ đều phấn khởi vì bán được nhiều hàng và có điều kiện xúc tiến thương mại. Đã có nhiều doanh nghiệp ký kết được những đơn hàng tiêu thụ số lượng lớn với đối tác. Ông Nguyễn Văn Tiếp, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Khởi Tiếp (xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư) cho biết: Qua hội chợ, Công ty đã ký được với hai đại lý ở huyện Thái Thụy và thành phố Hải Phòng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Thành công này góp phần đưa thương hiệu Khởi Tiếp thêm vững mạnh và vươn ra chiếm lĩnh thị trường các tỉnh trong cả nước.

Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa nhà nước,

nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông là một trong những mục tiêu quan trọng mà UBND tỉnh chỉ đạo khi tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019. Chính vì vậy, trong khuôn khổ hoạt động của hội chợ, Ban Chỉ đạo hội chợ tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất rau an toàn và liên kết chuỗi phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các HTX và bà con nông dân. Đặc biệt, năm nay, Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam cũng tham gia hội thảo, chia sẻ những thành tựu nổi bật, công nghệ sinh học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hiện đại theo chuỗi giá trị của một số doanh nghiệp Hà Lan đang áp dụng và thu được hiệu quả kinh tế cao đã mang đến các nhìn, tư

## Bà Bùi Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Từ hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, máy móc nông nghiệp và các cuộc hội thảo khoa học, hội chợ đã giúp nông dân trong tỉnh biết được những thành tựu trong phát triển nông nghiệp hiện nay và thấy rõ những hạn chế của mình. Qua hội thảo, bà con mở mang kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo lập các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao nâng hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp và hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

## Ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình



Chúng tôi mang tới hội chợ những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường làm ra. Mục tiêu của chúng tôi là giao lưu, giới thiệu, chia sẻ với nông dân các địa phương những kỹ thuật lai tạo, chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng bảo đảm đạt năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là những nội dung nhà trường đang đào tạo, áp dụng vào thực tiễn và muốn phổ biến tới bà con nông dân.

## Bà Vi Thị Sinh, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn)



Tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng được nhiều sản phẩm OCOP nhưng đang gặp khó trong việc tiêu thụ cho các HTX và bà con nông dân. Vì vậy, chúng tôi đã hỗ trợ cho một số doanh nghiệp, HTX đưa sản phẩm đến tham gia hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 tại Thái Bình

nhằm giúp họ quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác tiêu thụ sản phẩm góp phần giúp họ yên tâm phát triển sản xuất.

## Ông Lê Văn Ngân, xã Trung An, huyện Vũ Thư



Xã Trung An có truyền thống trồng rau nhưng gia đình tôi cũng như nhiều bà con chỉ thâm canh theo phương pháp cũ, quá vất vả mà hiệu quả không cao. Được tham gia hội thảo về sản xuất rau an toàn, tôi có thêm kiến thức và có thể áp dụng vào canh tác trên chính thửa ruộng của gia đình mình. Việc thay đổi nhận thức về khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, bảo quản nông sản theo quy trình khép kín khoa học nhất định sẽ mang lại năng suất cao, hiệu quả kinh tế lớn và có được môi trường sản xuất an toàn cho nông dân.

duy mới cho doanh nghiệp, nông dân về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tìm thị trường tiêu thụ cho nông sản của tỉnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại, định hướng cho nông dân sản xuất ra hàng hóa lớn có giá trị kinh tế cao góp phần cơ

# Hệ lụy từ lãng phí tài nguyên nước

Nước là vô tận, không bao giờ cạn" - quan niệm sai lầm này đã dẫn đến việc lãng phí nguồn nước sạch trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, để lại những hậu quả nặng nề. Đó là ô nhiễm nguồn nước, tự giảm nguồn nước, đẩy nhiều nơi vào cảnh "khát nước".

## Lãng phí nước sạch

Với quan niệm phải nhiều nước thì rửa mới sạch, vì thế, mỗi khi rửa rau, củ, quả hay bát đĩa, bà Đoàn Thị Là, xã Thái Sơn (Thái Thụy) đều xả rất nhiều nước, có như vậy bà mới yên tâm. Bà Là chia sẻ: Nhà tôi dùng nước rất thoải mái để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình. Trung bình 4 người trong gia đình tôi một tháng dùng trên 30m<sup>3</sup> nước, khoảng hơn 200.000 đồng. Với lại mình dùng bao nhiêu thì mình trả tiền cho ai cho không đâu mà cần tiết kiệm.

Không chỉ có nhiều người dân sử dụng nước lãng phí mà rất nhiều cơ quan, đơn vị, trường học hay các doanh nghiệp và cả những nhà máy sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh cũng đang lãng phí nguồn tài nguyên nước trong quá trình sản xuất bởi hệ thống đường ống dẫn nước tới hộ dân đều được lắp đặt hệ thống ống bị nứt hoặc vỡ nhưng không được phát hiện và xử lý kịp thời, thậm chí có những điểm rò rỉ nước phải mất 5 - 7 ngày sau mới được phát hiện và xử lý. Nhiều nhà máy nước sạch tỷ lệ thất thoát nước lên tới 15 - 30%. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân,

những năm qua, Công ty luôn chú trọng xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm cấp nước ổn định, đủ số lượng và chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương triển khai làm đường giao thông nông thôn nên đường ống cấp nước nhiều nơi bị nứt, vỡ, gây rò rỉ từ đó dẫn đến lãng phí nguồn nước sạch, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân.

Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân tận dụng giếng khoan để sử dụng. Vì dùng nước giếng khoan hay nước mưa, nước từ các sông, ngòi không phải trả tiền nên người dân lại càng khai thác, sử dụng thoải mái, vô tư nguồn tài nguyên này. Hơn nữa, Thái Bình là tỉnh nông nghiệp nên hàng năm lượng nước cung cấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt tương đối nhiều. Vì vậy, việc kiểm soát nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khó được chặt chẽ, nhiều diện tích canh tác bỏ không nhưng vẫn phải phục vụ nước, không chỉ gây lãng phí nước mà còn lãng phí cả tiền điện bơm nước cho chính đơn vị phục vụ. Ông Nguyễn Văn Siu, Giám đốc HTX DVNN An Ấp (Quỳnh Phụ) cho biết: Toàn xã có trên 70ha ruộng bỏ hoang vào vụ mùa, với 5/5 thôn nông dân đều bỏ ruộng, chiếm gần 35% diện tích. Tuy nhiên, việc điều tiết nước vẫn phải phủ khắp các cánh đồng do người dân bỏ ruộng "xôi đổ", gây lãng phí rất lớn.

## Cần bảo vệ nguồn tài nguyên nước

Việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước không chỉ đem lại lợi ích cho mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... mà quan trọng hơn là góp phần làm chậm quá trình suy kiệt trữ lượng và chất lượng nguồn tài nguyên quý giá này.

MINH NGUYỄN



Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trường Trọng, xã Lê Lợi (Kiến Xương) vận hành nhà máy nước.

# GIÁO XỨ QUÂN CAO Góp sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con giáo xứ Quân Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần tạo sự khởi sắc cho quê hương.

Chúng tôi về thăm giáo xứ Quân Cao đúng dịp giáo dân nơi đây đang tích cực thi đua lao động sản xuất, tự nguyện hiến đất mở rộng hai bên lề đường, đóng góp ngày công, vật chất để lắp hệ thống điện thắp sáng từ tuyến đường trục thôn đến tuyến đường nhánh. Linh mục giáo xứ Đình Văn Trí chia sẻ: Giáo xứ Quân Cao có trên 600 hộ với 2.500 người, sinh sống tập trung ở

thôn Quân Cao - thôn toàn tòng. Bà con chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp như cấy lúa, làm màu; ngoài ra còn một bộ phận người dân đi làm ăn xa. Những năm gần đây, bằng sự nỗ lực, bà con giáo dân từng bước phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo quê hương, góp phần cùng địa phương về đích NTM năm 2014. Không dừng lại ở đó, nhận thấy các tuyến đường trong thôn mặc dù đã

được cứng hóa nhưng mặt đường còn hẹp, chưa có hệ thống điện thắp sáng, được sự ủng hộ của chính quyền từ xã đến thôn, linh mục Đình Văn Trí đã kêu gọi người dân, đóng góp ngày công, vật chất mở rộng các tuyến đường. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng tới từng người dân, bà con đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng, trong đó có 10 hộ hiến 350m<sup>2</sup> đất và tham gia nhiều ngày công

xây dựng. Các tuyến đường thôn được mở rộng từ 5m lên 6,5m với chiều dài hơn 2km. Ngoài ra, bà con giáo dân đã di chuyển và lắp mới 100 cột đèn, cột điện ở các tuyến đường thôn; tự nguyện đóng góp 70 triệu đồng vào việc san lấp mặt bằng sân vận động thôn với diện tích 2.600m<sup>2</sup>. Hiện nay, thôn đang tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước và làm bờ bao xung quanh, dự kiến đến năm

2020 sẽ hoàn thiện một sân bóng cỏ nhân tạo.

Ông Trần Đức Khôn, thôn Quân Cao cho biết, người dân trong thôn đều nhận thấy được lợi ích thiết



Các tuyến đường tại giáo xứ Quân Cao được mở rộng.

thực khi thực hiện phong trào xây dựng NTM. Cả nhân ông Khôn không chỉ tự nguyện hiến 50m<sup>2</sup> đất để mở rộng đường và ủng hộ 5 triệu đồng cho việc làm hệ

thống đường điện mà còn vận động những hộ xung quanh cùng hiến đất, tham gia ngày công lao động. Với vai trò trùm chánh xứ Quân Cao, ông Trần Văn

Thiệt đã tuyên truyền, vận động những người trong ban trùm cũng như bà con giáo dân trong xã tích cực tham gia phong trào hiến đất mở rộng đường và làm hệ thống điện thắp sáng đường thôn. Bản thân ông Thiệt luôn đi đầu thực hiện, tự nguyện đóng góp tiền và hàng ngày cùng bà con trong thôn tham gia lao động xây dựng các tuyến đường khang trang, sạch đẹp.

Với sự đoàn kết, đồng lòng, giáo xứ Quân Cao luôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc kết hợp với những nét đẹp trong sinh hoạt tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào việc nâng cao các tiêu chí NTM tại địa phương.

MẠNH THẮNG